

## บาท/ดอลลาร์แข็งเป็ด 32.06 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.95-32.15

\* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.06 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนหน้า แนวโน้มอ่อนค่าหากตลาด Risk Off จาก trade war ระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งจะหนุนดอลลาร์แข็งค่า อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นได้ หากกนง.ไม่ลดดอกเบี้ย 20 พ.ค. นี้ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.95-32.15

\* นายจิตติพล พฤษชาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.06 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาท เริ่มเห็นการกลับมาซื้อขายของผู้นำเข้าและส่งออกทยอยมากขึ้น แม้ส่วนมากจะมองว่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้ แต่ก็ได้ไม่มีปัญหาที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน

\* ขณะที่ในสัปดาห์นี้ มองเงินบาทจะซื้อขายในกรอบแคบ โดยมีความเสี่ยงหลัก คือ การประชุมกนง. ซึ่งถ้าไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดหวังก็อาจเห็นการแข็งค่าของเงินบาทลงต่ำกว่าระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ได้

\* กรอบเงินบาทวันนี้ 31.95-32.15 บาท/ดอลลาร์ และกรอบสัปดาห์นี้ 31.85-32.35 บาท/ดอลลาร์

\* ในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่น่าติดตามหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.) จะมีการประกาศจีดีพีไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ซึ่งตลาดคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวราว 4.0% จากปีก่อนหน้าด้วยนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม

\* ตามมาด้วยในวันพุธ (20 พ.ค.) ธนาคารกลางจีน (PBOC) จะประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุด (Loan Prime Rate) คาดว่าจะ "คงที่" ที่ระดับ 3.85% โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี และในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีมติ "ลด" อัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ไปอยู่ที่ระดับ 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว

\* นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดี ก็ต้องติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งล่าสุด พร้อมกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินหลายท่าน ซึ่งประเด็นที่ต้องติดตามมากที่สุด คือ ทิศทางของนโยบายการเงินในอนาคต โดยในปัจจุบันตลาดคาดว่าเฟดจะต้องมีการใช้นโยบาย "ดอกเบี้ยติดลบ" ในที่สุด

\* ส่วนในฝั่งของตลาดการเงิน สัปดาห์นี้จะต้องติดตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐและจีนเพิ่มเติม เชื่อว่าทั้งคู่จะไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้เร็ว และอาจใช้นโยบายที่ไม่เป็นมิตรต่อกันมากขึ้น ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปี จึงมีความเป็นไปได้ที่เงินดอลลาร์จะยังแข็งค่าต่อได้ถ้าข่าวร้ายนี้ กดดันให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off)

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 100.39 วันศุกร์ 100.35

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,651.02 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,606.45 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อบาทวันศุกร์ 32.082 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้